

ที่ ปน ๐๐๓๓ / ๑๑๑๔๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปน ๙๔๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) รายละเอียดตาม <https://ptn.moph.go.th> เมนู
วาระรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๘
โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม
วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>เรื่องก่อนวาระ ขอชื่นชมผลงานเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “บูรณาการโต๊ะบีแคในงานอนามัยแม่และเด็ก” งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นรูปแบบการทำงานที่ดึงศักยภาพและจุดแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ทุรพ. ให้มีการส่งผลงานเลิศรัฐ</p>
<p>วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม</p>	<p>- Intermediate Care ประเด็น ยา Refer Back มอบ Service Plan สาขา Intermediate Care จัดทำบัญชียา - ยานอกบัญชี มอบกรรมการ Digital Health รวบรวมรายการยาจากการทำ Telemedicine -ค่าตอบแทน มอบกรรมการค่าตอบแทน พิจารณา สหสาขาวิชาชีพ</p>
<p>๒. การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ การจัดสรรเงิน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งพบว่ายังมีงบประมาณค้างจ่ายจากรพ. ไปยังรพ.สต.ที่ถ่ายโอน</p>	<p>- ทุรพ. การดำเนินการโอนงบประมาณค้างจ่ายให้กับรพ.สต. ถ่ายโอนฯ ภายในระยะ ๓ เดือน</p>
<p>๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตที่ ๑๒ การดำเนินงานเน้น Service plan, Primary care, E-health และ Digital health PHR หมอพร้อม/Telemedicine DMS system, หมอรู้จักคุณ/HIE หมอรู้จักคุณ)</p>	
<p>๔. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๐,๑๔๙,๓๘๔ บาท</p>	<p>- ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทุกพื้นที่วางแผนการทำงานให้รวดเร็วและถูกต้อง</p>
<p>๕. การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ SMART พื้นที่ที่สามารถทำได้ทันที ดังนี้ ๕.๑ Smart Mopping</p>	<p>- ทุกพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมที่สามารถทำได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ ๑. วัณโรค - ค้นหา ๒. NCD - คัดกรอง CVD risk \geq ๒๐% ๓. MCH - ติดตามครรภ์เสี่ยง</p>

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>วินโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำ mapping ผู้ป่วย และ X-ray พื้นที่ - X-ray ในกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค - จัดระบบ Fast Track ในการ X-ray <p>๕.๒ Smart Service</p> <ul style="list-style-type: none"> - NCD : คัดกรอง CVD RISK\geq๒๐% เข้าคลินิก DPAC และสร้างความรอบรู้ เรื่อง Stroke และ Stemi - MCH : ติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงอย่างใกล้ชิด - Sepsis : Early detection - IMC : ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ <p>๕.๓ Smart Primary Care</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงาน Digital Health วางแผนระบบ Telemedicine - PHR Authentication ในระบบหมอพร้อม - ลงพิกัดบ้าน GIS <p>๕.๔ Smart Organization</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pattani Smart Hospital วางแผนปรับปรุง OPD ตามเกณฑ์ EMS + Digital look - องค์กรแห่งความพร้อม คัดเลือกตัวแทนมือรอง แจ่งจังหวัด เพื่อให้จังหวัดจัดอบรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ๔. Sepsis - Early detection ๕. IMC - เข้าสู่ระบบ ๖. Telemedicine ๗. PHR ๘. ลงพิกัดบ้าน GIS ๙. วางแผนปรับปรุง OPD ของรพ. ๑๐. คัดเลือกมือรองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง
<p>วาระติดตาม</p> <p>๑. งบลงทุน ปี ๒๕๖๕ มีรายการสิ่งก่อสร้างค้าง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ของ รพ.ทุ่งยาแดง, อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ของ รพ.ยะรัง และอาคาร พักแพทย์ ๔๐ ยูนิท ของ รพ.โคกโพธิ์</p> <p>๒. งบลงทุน ปี ๒๕๖๖ มีรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ</p> <p>๓. การดำเนินงานงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ รายการสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการต้องรอการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับและเร่งรัดให้ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
<p>วาระเพื่อทราบ</p> <p>๑. การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี พบว่าจังหวัดปัตตานีมีการฉีดในกลุ่มนี้น้อยมาก ทั้งจังหวัด มีจำนวน ๓ ราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ โดยแนะนำผู้ปกครองที่พาเด็กมาฉีดวัคซีนปกติที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic) และประสานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) เพื่อสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองและดำเนินการฉีดเชิงรุกที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.)

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๒. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในรพ. กรณีศึกษา โรงพยาบาลปัตตานี ยังคงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะเป็นโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทุกโรงพยาบาลเน้นย้ำมาตรการ Early detection และพิจารณาเพิ่มมาตรการการสุ่มตรวจเพื่อการเฝ้าระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในเจ้าหน้าที่</p>
<p>๓. สรุปการประชุม อปสข. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผลการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ภาพรวมเขตสุขภาพที่ ๑๒ ร้อยละ ๘๐.๖๕ จังหวัดปัตตานี ได้ร้อยละ ๓๖.๑๑</p> <p>- การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับประชากรไทยอื่น (PP NonUC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้งเขตได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๓๘,๘๒๑,๗๕๗.๖๒ บาท จังหวัดปัตตานี ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒,๓๑๐,๑๒๕.๖๖ บาท</p> <p>- รายงานความก้าวหน้าการเสนอโครงการงบการบริหารจัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ (PPA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากมีวงเงินเหลือ จึงมีการขยายเวลาการส่งโครงการถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกระจายวัคซีนทุกรพ.สต. พร้อมทั้งหนังสือแจ้งอบจ. ในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในรพ.สต. ที่ถ่ายโอนฯ</p> <p>- จังหวัดปัตตานีขอสนับสนุนงบ PPA จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ SMART KIDS, AI วัฒนโรค และ คัดกรอง AF STROKE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่</p>
<p>๔. แผนการลงทุนเกิน ๒๐% ของ EBITDA ของโรงพยาบาลปัตตานี ในจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๖</p> <p>ภาพรวมแผนการลงทุนที่ได้จากเงินบำรุง ตามเกณฑ์ของทุกโรงพยาบาล วงเงิน ๖๓๗,๕๐๓,๕๘๖.๑๐ บาท ทำแผนลงทุน ๑๐๗,๒๙๔,๘๑๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐% (ยกเว้นโรงพยาบาลปัตตานีไม่มีแผนการลงทุน ปี ๒๕๖๖)</p>	<p>-รพ.กะพ้อพิจารณาปรับลดวงเงินการลงทุน</p>
<p>๕. การเฝ้าระวังและเตือนภัยบะหมี่ซีดาฟ (Mie Sedaap) พบมีการปนเปื้อน สารเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลง โดยจากการสำรวจพบว่าในจังหวัดปัตตานี ไม่มีล็อตที่พบสารปนเปื้อนวางจำหน่าย</p>	<p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจังหวัดปัตตานีไม่ลืตที่พบสารปนเปื้อนวางจำหน่าย</p>
<p>๖. ความก้าวหน้าข้อมูลคนพิการที่ได้รับการติดตามในการเปลี่ยนสิทธิ</p> <p>ข้อมูลคนพิการด้านการเคลื่อนไหวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิเป็นผู้พิการ ร้อยละ ๙๒.๐๗</p>	<p>- ทุกพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนสิทธิผู้พิการเชิงรุก</p>

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๗. การตรวจสอบสารเสพติดในบุคลากรสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะมีการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรทุกระดับ โดยจะมีการตรวจสอบสารแอมเฟตามีน และกัญชา</p>	<p>- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ปรับ Flow chart กรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะ แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธ ให้ส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลาอีกครั้ง หากรับสารภาพให้ดำเนินการในระดับพื้นที่ หรืออาจจะพิจารณาส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีตามความเหมาะสม</p>
<p>๘. การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่าออกหนังสือรับรองการตายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๘๔.๔ โดยพบว่า รพ.ไม้แก่นยังไม่มียกหนังสือรับรองการตายเป็นอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ทุก รพ. ออกหนังสือรับรองการตายโดยอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๐%</p>
<p>๙. ระบบ Telemedicine และการเบิกจ่ายจาก สป.สช. ของ Cup รพ.มีการขึ้นทะเบียนและผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง โดยจะมีเงิน On top สำหรับรพ.ที่ให้คำปรึกษา ครั้งละ ๕๐ บาท กรณีแพทย์ตรวจการให้บริการ Telemedicine ให้บันทึกใน ส่วน PE ของแพทย์</p>	<p>- กำหนดให้มีการใช้ Telemedicine ตามจุดเน้น Service plan ของยุทธศาสตร์จังหวัด</p>
<p>๑๐. การจัดกีฬา คปสอ. - การจัดกีฬา คปสอ. กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการแบ่งสีตามคปสอ. มีการแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์</p>	



(นางสาวรุสนา ดอแม็ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สรุปรายงานการประชุม



(นายประสาน ไชยณรงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ตรวจสรุปรายงานการประชุม